

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 22 พ.ย. 2560

Page :

4

No :

60401181

เปิดประชาพิจารณ์ราคาอ้อยวันนี้ “ชาวไร่” จ่อเสนอเพิ่มเป็น 900บ./ตัน

ผู้จัดการรายวัน360 - เปิดเวทีประชาพิจารณ์ ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิต 60/61 วันนี้(22 พ.ย.) ชาวไร่อ้อยบ่นอุป 860 บาทต่อตัน ต่ำไปเตรียมเสนอขอให้เพิ่มเป็น 900 บาทต่อตัน “กอน.” นัดถกเคาะราคา 24 พ.ย.นี้ รับเพิ่มราคาคงได้ไม่มากโอกาสเป็น 900 บาทต่อตันยาก

นายณราชิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคม ชาวไร่ อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า วันที่ 22 พ.ย. ตัวแทนจากชาวไร่อ้อยทั่วประเทศจะเข้าร่วมเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็น(ประชา

พิจารณ์)ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 60/61 ที่คณะกรรมการบริหาร(กบ.) เห็นชอบการคำนวณราคาเบื้องต้นไว้ที่ 860 บาทต่อตันซึ่งยอมรับว่าเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำโดยชาวไร่เตรียมจะเสนอขอให้รัฐพิจารณาเพิ่มราคาอ้อยให้มากกว่า 860 บาทต่อตัน

“การคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นดังกล่าวอยู่ที่ 860 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นการคำนวณในสัดส่วนเพียง 94% ของราคาจริงดังนั้นก็เห็นว่าเพิ่มได้แต่ไม่เกิน 100% โดยคาดว่าจะเสนอขอให้เป็นระดับ 900 บาทต่อตัน” นายณราชิปกล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่าราคาอ้อยดังกล่าว ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำมากแม้ในอดีตจะมีตัวเลขที่ต่ำกว่านี้แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังสามารถขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หาแหล่งเงินกู้ให้แก่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) เพื่อสนับสนุนเพิ่มราคาอ้อยโดยเฉลี่ยอีกถึงตันละ 160 บาท แต่หลังจากที่บราซิลกล่าวหาไทยต่อองค์การการค้าโลก(WTO) ว่ามีการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทำให้บราซิลได้รับความเสียหายจึงทำให้ไทยต้องปรับโครงสร้างใหม่ที่ไม่มีการอุดหนุน ทำให้ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมาไม่มีการ

กู้เงินเพิ่มค่าอ้อยแต่ฤดูกาลผลิต ปี 59/60 ราคาตลาดโลกติมากการคำนวณออกมา อยู่ที่ 1,050 บาทต่อตัน จึงไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มได้แต่เป็นราคาต่างกันมาก

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มราคา ดังกล่าวยอมรับว่าจะต้องคำนึงถึงราคาอ้อยขั้นสุดท้ายด้วยเพราะหากราคาอ้อยขั้นต้นกำหนดไว้สูงกว่าขั้นสุดท้ายตามระเบียบเดิมกำหนดให้กองทุนอ้อยฯต้องจ่ายเงินส่วนเกินดังกล่าว แต่ระเบียบใหม่ที่จะแก้ไขปัญหากฎบราซิลมีมติ ครม. เมื่อ 11 ต.ค. 59 กำหนดไว้ว่าจะไม่มีเงินสนับสนุนขั้นสุดท้าย

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) กล่าว่า หลังจากเปิดรับฟังความเห็นแล้วจะมีการนำเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าวให้แก่ กอน.พิจารณาวันที่ 24 พ.ย. ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอ้อยจะขอเพิ่มราคานั้นก็คงอยู่ที่มติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมว่าจะเพิ่มราคาได้มากน้อยเพียงใด โดยยอมรับว่าการคำนวณให้เพิ่มคงจะต้องต่ำกว่า 100% เพื่อป้องกันปัญหาราคาขั้นสุดท้ายต่ำกว่าขั้นต้นโดยหากพิจารณาระดับการคำนวณที่ 97-98% ของราคาจริงก็น่าจะได้เพิ่มอีกตันละ 10-20 บาทเท่านั้น.